

Số: 02 /LĐLĐ

Phú Riềng, ngày 20 tháng 01 năm 2019

V/v tuyên truyền, tham gia công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Kính gửi: **các Công đoàn cơ sở trực thuộc**

Trong thời gian vừa qua, công tác triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháp được các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện. Tuy nhiên, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thông qua Internet và các mạng xã hội có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Thực hiện Công văn số 16/LĐLĐ ngày 16/01/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước về việc tăng cường tuyên truyền, tham gia đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Để chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn xã hội trong đoàn viên và người lao động, đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh mạng, nhất là thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng đề nghị các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện các nội dung sau:

-Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Trong đó tập trung tuyên truyền luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

-Phát động, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo với các cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để diễn ra tình hình phức tạp tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

-Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị để tổ chức cho đoàn viên, người lao động đăng ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

-Tăng cường công tác tuyên truyền, sử dụng các trang mạng xã hội Zalo, Facebook...thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh mạng; theo


dõi, giám sát, chủ động phát hiện sớm các nguy cơ, dấu hiệu tấn công mạng, kịp thời thông báo để xử lý các vấn đề phát sinh.

Trên đây là công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn, an ninh trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đề nghị các Công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- LĐLĐ tỉnh (Ban TG);
- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Trương Văn Cường